

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๕๖



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕๘
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นพัฒนาและอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจจำนวนคนพิการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคนพิการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เพื่อการสร้างความช่วยเหลือและกำลังใจ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการผ่านโครงการคาราวานการเยี่ยมบ้านคนพิการตามแนวทางการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่คนพิการแบบบูรณาการทุกมิติของกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวก บำรุงสุข ให้แก่คนพิการแบบบูรณาการทุกมิติผ่านโครงการคาราวานการเยี่ยมบ้านคนพิการของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้วิธีการตรวจเยี่ยมในระดับครัวเรือน ซึ่งมี พลตำรวจโทชัชชาติ กุลดิกล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการฯ และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาอาชีพคนพิการแบบยั่งยืน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. สำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสำรวจที่กำหนด
๒. สำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการในพื้นที่ตามแบบสำรวจที่กำหนด

ดังนั้น จึงขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจข้อมูล โดยอำเภอรวบรวมข้อมูลในภาพรวมอำเภอ รายงานจังหวัดภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

พ.ศ. ๒๕๕๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕๕



1219
09.30 น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. แบบสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นพัฒนาและอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจจำนวนคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคนพิการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการผ่านโครงการคาราวานการเยี่ยมบ้านคนพิการตามแนวทางการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่คนพิการแบบบูรณาการทุกมิติของกระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวก บำรุงสุขให้แก่คนพิการแบบบูรณาการทุกมิติผ่านโครงการคาราวานการเยี่ยมบ้านคนพิการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกฯ ดังกล่าวมี พลตำรวจโท ชัยจี้ กุลติล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยความสะดวก และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยความสะดวก โดยใช้วิธีการตรวจเยี่ยมในระดับครัวเรือน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาอาชีพคนพิการแบบยั่งยืน จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
๒. สำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการในพื้นที่ตามแบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

พร้อมทั้งให้จังหวัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการสำรวจข้างต้น และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยสามารถส่งข้อมูลได้ทาง e-mail : dla0891_3@dla.go.th

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒) ได้ที่ <http://www.dla.go.th> เข้าถึงได้จากหัวข้อ : หนังสือราชการ สถ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบสำรวจข้อมูลจำนวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต./เทศบาล อำเภอ จังหวัด

ลำดับที่	ประเภทความพิการ								ประเภทการจ้างงาน (คน)				รวม (คน)	หมายเหตุ	
	ทางรับ (คน)	อเนกประสงค์/หูตา (คน)	อเนกประสงค์/หูตา/ทางรับ (คน)	อเนกประสงค์/หูตา/ตา (คน)	เงยเงยอเนกประสงค์ (คน)	อเนกประสงค์ (คน)	อเนกประสงค์ (คน)	รวม (คน)	อเนกประสงค์/อเนกประสงค์ (คน)	อเนกประสงค์ (คน)	อเนกประสงค์/อเนกประสงค์ (คน)	อเนกประสงค์ (คน)			
รวมทั้งสิ้น															

ลงชื่อ ผู้จัดทำข้อมูล
 (.....)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ รับรองความถูกต้อง
 (.....)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการ / ปลัด อบต.
 ลงวันที่เดือน พ.ศ.

งบบหน้าแบบสำรวจการมีอาชีพและความต้องการมีงานทำของคนพิการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัด

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ประเภทความพิการ								การมีอาชีพและการมีงานทำ		กรณีมีงานทำให้ใส่ เครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ตามต้องการ	หมายเหตุ (ระบุ) ความถนัด หรือ ความต้องการ ทำงานด้าน		
			ทันตกรรม (คน)	การได้ยิน/พูด (คน)	ทางกาย/พิการทาง การเคลื่อนไหว/พิการทาง การได้ยิน/พูด (คน)	สติปัญญา (คน)	การเรียนรู้ (คน)	อวัยวะ พิการ ส่วน หนึ่ง (อปท.)	ประกอบ อาชีพ ส่วนตัว	ไม่ ประกอบ อาชีพ	ต้องการทำงาน ต้องการมีอาชีพ					
			รวม	ออทิสติก	รวม											
รวม																

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำข้อมูล (ลงชื่อ) รับผิดชอบต่อ

(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) ท้องถิ่นจังหวัด

(ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง) ท้องถิ่นจังหวัด

งบหน้าแบบสำรวจการมีอาชีพและความต้องการมีงานทำของคนพิการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอ

ลำดับที่	ประเภทความพิการ							การมีอาชีพและการมีงานทำ				กรณีไม่มีงานทำให้ใส่ เครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ตามที่ต้องการ	หมายเหตุ (ระบุ)					
	ทางารเห็น	การได้ยิน/พูด/หูหนวก	สติปัญญา	ทุพพลภาพ	อวัยวะ	ให้ใส่เครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ตามหน่วยงานที่ตั้งกัอยู่	ประกอบอาชีพส่วนตัว	ประกอบอาชีพ	ไม่ประกอบอาชีพ	ต้องการทำงาน	ต้องการฝึกอาชีพ							
อาชีพ	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)	(คน)	รวม	ภาครัฐ	เอกชน	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	ประกอบอาชีพส่วนตัว	ไม่ประกอบอาชีพ				ความมั่นคง หรือ ความต้องการทำงานด้าน
รวม																		

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำข้อมูล (ลงชื่อ) รับผิดชอบต่อ
 (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง)
 (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง)
 (ตำแหน่ง) (ตำแหน่ง)

